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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ที่ 1)  ประจำปี 2565 
วันจันทร์ ที่ 28 เดือน  กมุภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
************************************************************ 

ผู้มาประชุม  13  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส       กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส     กันทะวัง 
2 นายนิรันดร     จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร   จิตรา 
3 นางจิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จิตตสุณัฐชา พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา     ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปริญญา    ศรีวิชัย 
5 นายรุ่งอรุณ      อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 รุ่งอรุณ    อุ่นนันกาศ 
6 นางศรีเรือน     มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ศรีเรือน  มาละแซม 
7 นายเจตน์       จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เจตน์     จันทร์ดวง 
8 นายทองเหรียญ   ธุรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทองเหรียญ   ธุรี 
9 นายธวัตร      บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธวัตร    บุญมาทอง 

10 นายยศ       ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ยศ      ศรีวิชัย 
11 นายวัขรพงษ์     รินรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วัชรพงษ์   รินรา 
12 นางอุตสาห์     ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุตสาห์   ยุปาระมี 
13 นายธีระศักดิ์    จันทร์ภิรมย์ เลขานุการสภาฯ ธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 13  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร    พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร        ฟูวงค์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ไชยพร    ฟูวงค์สิทธิ์ 
3 นายวรกาญจน์    ธรรมตา รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 วรกาญจน์  ธรรมตา 
4 ดร.นริศ            มหาพรหมวัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นริศ    มหาพรหมวัน 
5 นางสาวภุมรี       จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ภุมรี       จี้อินทร์ 
6 นายเฉลิมพล      เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิมพล    เตชะพี 
7 นายณัฐวุฒิ        หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง ณัฐวุฒิ      หล่อธาน 
8 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 
9 นายปิยะ          พวงพันธ์ รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์ฯ ปิยะ      พวงพันธ์ 

10 นางสาวรจนา     กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รจนา   กันทะวงค์ 
11 นางสาววารี       ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี      ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้      ได้ตรวจ
รายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล          ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้น และ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1  แนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาทำงานที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 3 ท่าน 
    - นายชัยอนันต์   โพธิพฤกษ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
    - นายวรวุฒ ิ เสนาวารี   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
    - นางสาวเพลินพิศ  แก้วแดง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 
   1.2  แจ้งการต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาทำงานที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในวันที่ 1 มีนาคม 

       2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   สิทธิแก้ว  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
2. นางสาวศุภกาณจน์  รัตนพรหม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
3. นางสาวดุจชญา    อ้วนดี    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

1.3  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ร่วมส่ง นางภัทรานิษฐ์  เสนาธรรม 
       หวัหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบล 
       ปากกาง  จังหวัดแพร่ ในวันที่ 2  มีนาคม  2565  หากสมาชิกท่านใดจะร่วมเดินทาง 
       ไปส่ง ขอให้พร้อมกัน เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 
1.4  แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่านทราบ เกี่ยวกับรถขยะ (สีเขียว) ที่ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนแฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 
คัน ขณะนี้ ได้รับมาเรียบร้อยแล้ว และจะได้นำมาดำเนินการจัดเก็บขยะภายในพ้ืนที่ตำบล
เหมืองจี้ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำป ี พ.ศ. 
2564  (เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2564) 

นายจำรัส  กันทะวัง       รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว พร้อม 
ประธานสภาฯ หนังสือเชิญประชุมโดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4          (ครั้งที่ 1) 

ประจำปี  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2564  มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำของท่าน
หรือไม่ โปรดเสนอ  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว      ผมจะขอมติที่ประชุมท่านผู้ใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2564  โปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  11  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 

นายจำรัส   กันทะวัง ด้วยได้รับเสนอกระทู้ถาม จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน  5 ท่าน ก่อนที่จะ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 5 ท่าน ได้เสนอกระทู้ถาม ผมจะขอให้ทางเลขานุการ 
   สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ให้ทางสมาชิกสภาทุกท่าน 
   ทราบ ขอเชิญ ท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครับ 
นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 7 การกระทู้ถาม   
ข้อ 47 กระทู้ถาม คือคำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
ข้อเท็จจริงหรือนโยยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 88 กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ 
(1) กระทู้ถามทั่วไป 
(2) กระทู้ถามด่วน 
ข้อ 89 กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งคำถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว   การตั้ง
กระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 90 กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
(1) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี  หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
(2) เคลือบคุม หรือเข้าใจยาก 
(3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว  หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
(4) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(5) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(7) ในเรื่องไม่เป็นสาระสำคัญ 
(8) เพ่ือทราบกิจกรรส่วนตัวของฃบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ 

กระทู้ถามท่ีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่น
วินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่ลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม เมื่อประธานสภา
ท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป คำวินิจฉัยของ
ประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 98  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถามได้อีกสามครั้งเว้นแต่จะ
ขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

        การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้อง 
ไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที ่จะไม่ตอบกระทู้ถาม เมื่อเห็นว่าเรื ่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม ให้ผุ้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา ตามข้อ 95 



4 
 

 
     

นายจำรัส    กันทะวัง เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ระเบียบ ไปแล้ว  ต่อไปผมจะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ  ทั้ง 5  ท่าน  ได้เสนอญัตติกระทู้ถาม ตามลำดับดังนี้ 

1. ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ได้เสนอกระทู้ถาม เรื่อง ขอติดตามโครงการ
ต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้  

2. ท่าน สท. อุตสาห์  ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้เสนอกระทู้ถาม             เรื่อง 
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 รื่นจิตรมาลาจร งบประมาณ 350,000.00 บาท 

3. ท่าน สท. ธวัตร   บุญมาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้เสนอกระทู้ถาม             เรื่อง 
โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาฌปนกิจสถาน บ้านป่าตัน หมู่ที่ 10  
ตำบลเหมืองจี้ 

4. ท่าน สท. เจตน์   จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้เสนอกระทู้ถาม                    เรื่อง 
การขุดลอก - ปรับปรุง – กำจัดศัตรูพืชในลำเหมือง ภายในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ 

5. ท่าน สท. ปริญญา   ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้เสนอกระทู้ถาม               เรื่อง 
การจัดซื้อลูกรัง เพ่ือซ่อมแซมถนน ภายใน 14 หมู่บ้าน ตำบลเหมืองจี้ 
ลำดับต่อไปขอเชิญ ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย  ได้เสนอกระทู้ถาม เชิญครับ 
ลำดับต่อไปขอเชิญ ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย  ได้เสนอกระทู้ถาม เชิญครับ 

นายยศ   ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, ท่านนายก 
สมาชิกสภา เขต 2 เทศมนตรี, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ผมนายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภา 

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 2  ขอเสนอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่องติดตามโครงการต่าง ๆ  
ของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้   ดังนี้ 
1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
3. โครงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

(เงินเหลือจ่าย) จำนวน 20 รายการ 
ขอทราบรายละเอียดโครงการฯ ว่าจะดำเนินการโครงการใดบ้างที่ทำแล้วเสร็จ และ 

   โครงการใดบ้างที่จะดำเนินการ เมื่อไร  อย่างไร  พร้อมขอรายละเอียดเอกสาร 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง ตามที่ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย  ได้เสนอกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน  ตามที่ท่าน 
นายกเทศมนตรี  สท. ยศ  ศรีวิชัย  กระทู้ถามเกี่ยวกับการติดตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   ว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว นั้น โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ต้องรอการได้รับการสรรงบประมาณจากรัฐบาลก่อน ก็จะมา 

ดำเนินการทันที ส่วนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ก็ได้
ทยอยดำเนินการไปบ้างแล้ว ส่วนโครงการโอนตั้งเป็นรายการใหม่ (เงินเหลือจ่าย) ก็มีบางโครงการที่ได้
ดำเนินการไปบ้าง แต่ก็ไม่เสร็จสิ้น ก็ถึงครึ่งทางแล้ว รายละเอียดตามเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้
ทุกท่าน 
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นายยศ   ศรีวิชัย  ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้ให้ไว้นั้น ผมได้ดูแล้ว ยังมีข้อสงสัยที่อยากจะถามว่า ในเดือน 
สมาชิกสภา เขต 2 มกราคม 2565 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนเลี่ยงเมืองไป รพสต. 

บ้านป่าห้า งบประมาณ 350,000.00 บาท และเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โครงการเสริม    ผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 6 ไปทางป่าช้าบ้านหมูเปิ้ง งบประมาณ 700,000.00 บาท ก็ไม่มี
รายละเอียดว่าดำเนินการแล้วหรือยัง และจะดำเนินการได้เม่ือไร ขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ผมขอชี้แจงให้ทราบว่า โครงการที่โอนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี             พ.ศ. 2564 (เงินเหลือจ่าย) เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 20 โครงการ นั้น ขณะนี้ 

ได้ดำเนินการไปแล้ว 6 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างเวที (โดม)  2. โครงการโรงจอดรถ  3. 
โครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 3 รื่นจิตมาลาจร บ้านเหมืองจี้ใหม่ 4. โครงการ
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากซอย 6 บ้านเหมืองจี้หลวง  
5. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านเหมืองจี้หลวง เชื่อมบ้านป่าตัน  
6. โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตอง-หนองจาง    ไปบ้าน
ฝายแป้น และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ คือ 1. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เริ่มจากซอย 1 บ้านฝายแป้น  2. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนซอย 1
บ้านกู่เส้า  
 ในส่วนที่เหลือ ก็จะดำเนินไปให้แล้วเสร็จ ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้วางแผนไว้ กับกองช่าง 
เพื่อให้ทางสมาชิกสภา ได้ทราบรายละเอียดของการดำเนินงานจัดจ้าง ผมขออนุญาตประธานสภาฯ 
ได้อนุญาตให้ทาง ผอ. กองคลัง และ ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ด้วยครับ 

นายเฉลิมพล  เตชะพี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, นายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุ ก็ประสานงานกับกองช่าง หากกองช่าง 
   ได้ทำโครงการ และประมาณการเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่พัสดุ ก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบ ดังนั้น ทางกองช่างจะเป็นผู้วางแผนงานดำเนินการโครงการก่อสร้างให้กับทางกองคลัง 
จึงขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเป็นลำดับต่อไป 

นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, นายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมขอชี้แจงนะครับว่า ตามแผนงานที่วางไว้อาจจะมีการคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากข้ันตอนการจัดจ้าง ,การจัดหาผู้รับเหมา และ ช่างผู้ควบคุมงาน อาจจะมีปัญหา ช่างผู้ควบคุม
งานไม่สามารถที่จะควบคุมงานได้มากกว่า 2 โครงการ เนื่องจากต้องคุมงานอื่นอีก จึงทำให้โครงการ
บางเดือน เช่นของเดือน มกราคม โครงการเสริมผิวแอลฟัลท์ติก  คอนกรีต เริ่มจากถนนเลี่ยงเมืองไป 
รพสต.เหมืองจี้ บ้านป่าห้า ยังไม่ดำเนินการ อาจจะทำให้เลื่อนไปดำเนินการพร้อมกับเดือนกุมภาพันธ์ 
ล่วงเลยไปเป็นเดือนพฤษภาคม  ทางกองช่างก็จะพยายามที่จะดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และจะ
รีบดำเนินงานก่อนงบประมาณของปี 2565 จะเข้ามาแน่นอนครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ยศ   ศรีวิชัย  มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายยศ   ศรีวิชัย  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   ผมได้ฟังจาก ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจง ก็น่าเห็นใจที่เจ้าหน้าที่ของ 

กองช่างมีน้อย แต่ผมก็ขอให้รีบดำเนินการ อย่างน้อยเดือนหนึ่ง น่าจะได้ประมาณสัก 2 - 3 โครงการ 
หากปล่อยไว้ถึงเดือนเมษายน อาจยังไม่เสร็จอาจติดโครงการในเทศบัญญัติ แต่ผมอยากจะให้
ดำเนินการให้เร็วกว่านี้อีก 
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นายจำรัส   กันทะวัง ท่าน สท. ยศ   ศรีวิชัย  มีอะไรติดใจ สงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ  ผมจะขอให้ สท. อุตสาห์   ยุปาระมี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้กระทู้ถามเป็นลำดับ 
   ต่อไป ขอเรียนเชิญ ครับ 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, นายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภา เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   เขต 2  ขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรี เรื่อง โครงการเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 
   รื่นจิตมาลาจร งบประมาณ 350,000.00 บาท ดังนี้ 

1. โครงการเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3  รื่นจิตมาลาจร ระยะทางก่อสร้าง 
งบประมาณไม่ถึง 350,000.00 บาท ทำให้ระยะทางการก่อสร้างไม่สุดสาย จึงทำให้ประชาชน
เดือดร้อน และสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ดำเนินการให้สุดระยะทาง 

2. ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้  จะแก้ไขปัญหา อย่างไร 
3. หากมีการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว จะดำเนินการอย่างไร 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ผมขอชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  ในคำถามของ สท. อุตสาห์  ยุปาระมี เกี่ยวกับโครงการเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 
   รื่นจิตมาลาจร งบประมาณ 350,000.00 บาท ระยะทางการก่อสร้างไม่สุดสาย เนื่องจาก 
   ทางกองช่าง ได้ออกไปสำรวจและวัดระยะทาง อาจจะเป็นความผิดพลาดของช่าง ซึ่งทาง 
   ผอ. กองช่าง ก็ได้ยอมรับไปแล้ว สาเหตุอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าว ทางกองช่าง 

ได้มีงานเข้ามาเยอะ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งในวันนี้ทางกองช่าง ก็ได้แก้ไขปัญหา       โดยการ
ขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเสนอญัตติเพ่ือให้ทางสภาได้พิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณเพ่ิมเติม หากทางสภาเห็นชอบ ทางผู้บริหารก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป  แต่ทั้งนี้ งบประมาณท่ีทางหมู่บ้านเหมืองจี้ จะได้อาจจะเกินวงเงินสี่แสนบาทหากได้รับ 
ความเห็นชอบ อาจจะดำเนินการหลังจากได้ดำเนินการโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  หากมีงบประมาณเพียงพอก็จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา 
ที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมาแน่นอน 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. อุตสาห์   ยุปาระมี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีอะไรจะสอบถาม เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, ท่านนายก 
สมาชิกสภา เขต 2 เทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ในส่วนคำตอบของท่านนายกเทศมนตรี ดิฉันเข้าใจดี 
   แต่อยากจะขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  ได้กำชับเจ้าหน้าที่ หากจะออกสำรวจพื้นที่การก่อสร้าง 
   โครงการใดก็ตาม ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯ หรือผู้นำหมู่บ้านทราบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 
   ในเขต 2 มี 6 ท่าน หากท่านใดไม่สะดวก ก็ยังมีเหลืออีกหลายท่านที่สามารถออกมาแทนได้ 
   ขอฝากท่านนายกเทศมนตรี ด้วย คะ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ จะกำชับเจ้าหน้าที่กองช่าง ให้รัดกุมมากกว่านี้  เพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดต่อไป 
นายกเทศมนตรี 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปจะเป็นการเสนอกระทู้ถาม ของ ท่าน สท. ธวัตร  บุญมาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เขต 2  ขอเชิญ ครับ 
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นายธวัตร   บุญมาทอง เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ผม นายธวัตร  บุญมาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   เขต 2  ขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรี  เรื่อง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาฌาปนกิจ 

สถาน บ้านป่าตัน หมู่ที่ 10  ตำบลเหมืองจี้  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาฌาปนกิจสถาน บ้านป่าตัน หมู่ที่ 10  ตำบลเหมืองจี้ 
 งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม เป็นจำนวนเงิน 350,000.00 บาท ขณะนี้โครงการ              ยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  อยากทราบว่าเพราะเหตุใดถึงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เกิดจากความผิดพลาด
ของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประมาณค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง หรือเป็นเพราะผู้รับเหมาก่อสร้าง 
2.  การก่อสร้างจะดำเนินต่อไปหรือไม่ และจะหางบประมาณจากไหนมาดำเนินการก่อสร้าง  ให้แล้ว
เสร็จ และจะดำเนินการเมื่อไร 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ตอบกระทู้ถามของ สท. ธวัตร  บุญมาทอง  ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ตามกระทู้ถาม ของท่าน สท. ธวัตร  บุญมาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โครงการดังกล่าว 
 เป็นงบจากเงินสะสม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่มีแต่งบประมาณ แต่ไม่มีแบบแปลนก่อสร้าง 
 แต่อย่างไร ถ้าออกแบบตามงบประมาณสามแสนห้า ก็จะได้แค่นั้น ถ้างบประมาณการก่อสร้าง 
  มากกว่านี้ก็ต้องใช้เงินเกินสี่แสน  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นทางคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ 
 หมู่บ้านป่าตัน ก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไร 
นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ธวัตร   บุญมาทอง  มีข้อสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ขอเชิญท่าน สท. เจตน์   จันทร์ดวง  ได้กระทู้ถาม เชิญครับ 
 
นายเจตน์   จันทร์ดวง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ,  
สมาชิกสภา เขต 2 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ , ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ผม นายเจตน์  จันทร์ดวง 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 2  ขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  

เรื่อง การขุดลอก - ปรับปรุง – กำจัดศัตรูพืชในลำเหมือง ภายในพ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้ ว่าเมื่อ    ปีที่ผ่าน
มา ทางหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านตำบลเหมืองจี้  ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการขุดลอก 
ปรับปรุง กำจัดวัชพืช ในลำเหมืองในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ ไปแล้วนั้น แต่ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ก็
ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด จึงอยากจะสอบท่านนายกเทศมนตรีว่าจะดำเนินการได้เมื่อไร เพราะ
ประชาชนในพื้นตำบลเหมืองจี้ ได้สอบถามมาตอนออกประชาคมหมู่บ้าน  หากจะดำเนินการควรจะ
ดำเนินตั้งแต่เดือน มีนาคม, เมษายน, หากน้ำมาก็จะดำเนินไม่ได้  การสำรวจหากหมู่บ้านใดตกหล่น 
ยังคงเพ่ิมเติมได้หรือไม่ อย่างไรแล้วขอให้ท่านนายกเทศมนตรีรีบดำเนินการโดยเร็ว 

นายจำรัส   กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ตอบกระทู้ของ สท. เจตน์  จันทร์ดวง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , 
นายกเทศมนตรี  ทางฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ  ในปีที่ผ่านมาก็ให้ทางกองช่าง ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ 
  เก็บข้อมูล เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ รายละเอียดต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
 ได้อนุญาตให้ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจง ครับ 
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นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ   หล่อธาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ,  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ , ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ การกำจัดวัชพืชลำเหมือง 
 ผมได้ออกสำรวจ สภาพพ้ืนที่บางเส้นยังมีน้ำขังอยู่ คาดว่าภายในเดือนมีนาคม น้ำน่าจะแห้ง 
 และอาจดำเนินการได้ จะให้พร้อมผมคิดว่าคงเป็นกลางเดือนทางกองช่างจะประมาณราคา  
 แผนที่แผนผังจุดดำเนินงานให้ทางกองคลัง เพ่ือจะได้ดำเนินการจัดจ้างต่อไป คงไม่เกินเดือน 
 มีนาคม นี้แน่นอน ครับ 
นายจำรัส   กันทะวัง ท่าน สท. เจตน์   จันทร์ดวง จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจตน์  จันทร์ดวง ในปีที่ผ่านมา ประมาณการค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชลำเหมือง ช่วงไหนที่รถแมคโค 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เข้าไปไม่ได้ เห็นว่ามีค่าจ้างแรงงานต่อหน่วย 2.5 สตางค์ จะมีคนมารับจ้างหรือไม่ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง ครับ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา ว่าจะดำเนินการอย่างไร 
นายกเทศมนตรี เพราะผู้รับเหมาได้ตกลงที่จะดำเนินการรับจ้างอยู่แล้ว  ทางเทศบาลมีหน้าที่ในการตรวจ 
 รับตามสัญญาว่าจ้างว่าทำตามที่ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนผู้รับเหมา 
 จะใช้รถแมคโค หรือจ้างคนทำเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อไม่มีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติม  ผมจะขอเชิญ สท. ปริญญา   ศรีวิชัย ได้กระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
นายปริญญา  ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ,  
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ครับ ผม นายปริญญา  ศรีวิชัย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 1  ขอกระทู้ถาม ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  
 เรื่อง  การจัดซื้อลูกรัง เพ่ือซ่อมแซมถนน ภายใน 14 หมู่บ้าน ตำบลเหมืองจี้  ดังนี้ 

1. สอบถามหนังสือขอความอนุเคราะห์ลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน ภายใน 14 หมู่บ้าน ตำบลเหมืองจี้ 
ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว ยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ 

2. ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะดำเนินการจัดซื้อลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนน ภายใน 14 หมู่บ้าน  ได้
เมื่อใด 

3. หากจะจัดสรรงบประมาณจัดซื้อลูกรัง ทางหมู่บ้านจะต้องทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ อีก
หรือไม ่

นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ตอบกระทู้ ของ สท. ปริญญา  ศวิชัย  ด้วย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ,  
นายกเทศมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม ของ สท. ปริญญา  ศรีวิชัย  เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อลูกรัง ซ่อมแซม 
 ถนน  ที่ทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือมายังเทศบาลตำบเหมืองจี้  ผมก็ได้มอบหมายให้ทาง 
 กองช่างดำเนินการออกสำรวจ ตรวจสอบว่าในหมู่บ้านที่ขอมานั้น มีถนนสายไหนบ้าง 
 ที่ต้องซ่อมแซม  เพราะที่ผ่านเห็นว่าเคยเอาไปลงในพ้ืนที่ของชาวบ้าน ในครั้งนี้ผมก็ได้ 
 กำชับให้กองช่างต้องสำรวจความเป็นจริง อย่างถูกต้อง ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
  และต้องปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจรับงานจ้างด้วย  
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นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ปริญญา   ศรีวิชัย  จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล 
นายปริญญา  ศรีวิชัย ขอทราบว่าทางเทศบาล ได้ออกไปสำรวจที่ไหน เขตไหน บ้างแล้วครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ในส่วนของการออกสำรวจที่ไหนบ้างนั้น  ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาต 
นายกเทศมนตรี ให้ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง ส่วนงบประมาณในกาจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมถนน นั้น คงต้อง 
 ดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขปัญหา 
 ไปก่อน หากจะดำเนินการหมดก็ต้องหางบประมาณใหม่ จะหวังเงินเหลือจ่ายปลายปีคงจะ 
 ยากในปีนี้  
นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน ,  
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านนายกเทศมนตรี , และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ  ผมได้ออกสำรวจแล้ว 
 ยังเหลืออีก 2 หมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้สถานที่แน่นอน คือบ้านป่าตึง และบ้านหมูเปิ้ง ในเบื้องต้น 
 ผมประมาณการไว้คิดเป็นคันรถก็ประมาณ 101 คันๆ ละ 5 คิว ก็จะใช้เป็นจำนวนเงิน 
 ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท แต่คงจะเพ่ิมข้ึนหลังจากผมได้สำรวจอีก 2 หมู่บ้าน คาดว่าประมาณ 
 เดือนมิถนุายน 2565 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง ท่าน สท. ปริญญา  ศรีวิชัย  มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีอะไรจะสอบถามแล้ว ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 5 ท่าน และ 
  ท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบกระทู้ถาม ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครั้งนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
   4.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2565) 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปเป็นวาระที่ 4 ข้อ 4.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประธานสภา
เทศบาล เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) 

      ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจง  ด้วยครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  

ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และประกาศใช้แผนพัฒนาไปแล้ว เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562 นั้น 

บัดนี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพื ่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามท่ีมีได้การประสานงานจากหมู่บ้าน จึงเพิ่มเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2665) ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที และเพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นได้อย่างแท้จริง     
ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
   ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 
นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดสงสัย จะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ (ไม่มี) 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
5.1 เรื่อง  การทำข้อตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อขับเคลื่อน 
การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   ใน
จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2564 

นายจำรัส    กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์   เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ร่วมลงมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลเหมืองจี้  เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม   พื้นที่ในการ
จัดการมูลฝอย   (Clusters)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน       เมื่อวันที่ 29  
ธันวาคม  2565 

  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำ
ความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การทำความ
ตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนั งสือ และ
นำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ดังกล่าว เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง 
การทำข้อตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน และ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมลูฝอย 
(Clusters) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2564 เข้าวาระ
การประชุม เพ่ือให้ทางสภาเทศบาลตำบลเหมือง ได้พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใด จะสอบถาม หรือสงสัย สามารถสอบถามได้นะครับ   ถ้าไม่มี ผมจะของมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ว่า ท่านใดพิจารณาเห็นชอบ การทำข้อตกลงร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพ่ือขับเคลื่อนการ
รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   ในจังหวัดลำพูน  
เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2564  โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง   ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.2  เรื่อง รับโอนโรงเรียนวัดต้นโชค  สังกัดสำนักงาน 
ประธานสภาเทศบาล เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จังหวัดลำพูน 
    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้ชี้แจง  ด้วยครับ 
พันตรีชนินทร   พุฒิเศรษฐ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบเหมืองจี้ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และ 
นายกเทศมนตรี     ผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน 
    ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดต้นโชค  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน  ได้ส่งหนังสือมายังเทศบาลตำบเลหมืองจี้ เรื่อง ขอถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนวัดต้น
โชค ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 21  มกราคม  2565 ทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน  วัดต้นโชคได้
ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน,ครู และราษฎรบ้านฝายแป้น เพื่อขอความคิดเห็นกรณีขอถ่ายโอน
สถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค เพื่อย้ายมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเหมืองจี้)  
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และในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ที ่จะถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลตำบลเหมืองจี้)  

 ผมยินดี และพร้อมที่จะดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากในตำบลเหมืองจี้ของเราจะมี
โรงเรียนในสังกัดของเทศบาล ซึ่งเราก็สามารถทำได้ ไม่แพ้โรงเรียนของ สพฐ. แน่นอน เพ่ืออนาคตของ
เด็กนักเรียนที่ยากจนที่ไม่มีศักยภาพที่จะไปเรียนในเมือง การรับโอนสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชคจะ
เกิดข้ึนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่พิจารณาในการประชุมในครั้งนี้ ครับ 

นายยศ    ศรีวิชัย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, นายกเทศมตรี 
สมาชิกสภาเขต 2  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ผม นายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต 2 
   ขอทราบรายละเอียดในการรับโอนสถานศึกษา โรงเรียนวัดต้นโชค เพ่ือเติมด้วยครับ 
นายจำรัส     กันทะวัง ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ชี้แจง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธีระศักดิ์   จันทร์ภิรมย์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2565 ทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค ,ครู และ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ,ผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล และ ตัวแทน
สมาชิกสภาฯ บางท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากโรงเรียนวัดต้นโชค มีปัญหาอาจจะยุบโรงเรียน 
เพราะโรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน, ครู ก็มีอยู่ 2 ท่าน การสอนไม่ครบชั้นเรียน จึงอาจทำให้
โรงเรียนถูกยุบได้ ทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชคจึงหาแนวทาง ปรึกษาหารือ ว่า
หากโรงเรียนวัดต้นโชคถูกยุบ ก็คงเสียดายอาคารเรียน และทำให้เด็กนักเรียนต้องไปเรียนที่อ่ืน เพ่ือให้
โรงเรียนยังคงอยู ่ในหมู ่บ้าน เด็กนักเรียนที ่ด้อยโอกาสต้องได้เรียนหนังสือ ทางคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค จึงเข้ามาปรึกษาหารือกับท่านนายกเทศมนตรี เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ในเบื้องต้นทางสถานศึกษาจะตัองทำการประชาคมผู้ปกครอง, ครู และราษฎรบ้านฝายแป้น ว่า
เห็นชอบที่จะโอนย้ายสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค สังกัด สพฐ. มาให้ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเหมืองจี้) เป็นผู้ดูแลต่อไปหรือไม่  และมติที ่ประชุมก็เห็นชอบที่จะโอน
สถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเหมืองจี้) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ ทางคณะผู้บริหารได้นำคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค และฝ่ายสภาฯ ไป
ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อประกอบการพิจารณาว่า เทศบาลสามารถดำเนินการจัด
การศึกษาได้ สำหรับงบประมาณในการบริหาร ในปีแรกอาจต้องใช้งบประมาณของเทศบาลก่อน 
หลังจากนั้นเทศบาลก็จะได้ของบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซี่งงบประมาณที่จะขอ
สนับสนุนสามารถนำมาบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค ไม่ว่าจะเป็นงบ อาหารกลางวัน 
นมโรงเรียน อัตราครู ฯลฯ  โดยไม่ต้องใช้งบของเทศบาล 

ขณะนี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการขอความเห็นชอบในการ
รับโอนสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค โดยได้ออกประชาคม เพ่ือขอความเห็นชอบ   จากประชาชนใน
พ้ืนตำบลเหมืองจี้ 14 หมู่บ้าน ไดมี้มติเห็นชอบในการรับโอนสถานศึกษาโรงเรียนวัดต้นโชค เรียบร้อย
แล้ว จึงได้เสนอญัตติเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้        เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหาก
ทางสภาได้ให้ความเห็นชอบ  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจ 
หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
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   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   มาตรา 54 

• รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

• รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

• รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา 
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ 
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

• การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

• ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง 
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

• ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อย
ต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 41 และ มาตรา 42 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสม และความ
ต้องการภายในท้องถิ่น โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ
เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามกฎกระทรวง 
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3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และ มาตรา 18 กำหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยถือว่าการจัดการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของบริหารสาธารณะด้วย 

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และ 

วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      เรื ่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ  เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  รวมทั้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 1- 3 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึง
ความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการด้านการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่ในระดับจังหวัดตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยทำ
หน้าที่กำหนดโนบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับเขตพื้นที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ใน
การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นายจำรัส   กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ รับโอนสถานศึกษา โรงเรียนวัดต้นโชค สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเหมืองจี้) หรือไม่  หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ 
 ด้วย ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ  5.3  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 17  รายการ 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ได้เสนอทีละรายการ เชิญครับ 
พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์  เรียนประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ครับ  ตามที ่เทศบาลตำบลเหมืองจี ้ ได้ตั ้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากแต่ละกองไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงได้เสนอญัตติเพื่อขอมติที่
ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การดอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบกับ พรบ. เทศบาล 
พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (8)          เงินอุดหนุน มาตรา 67 
ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการอนุมัติแล้ว 
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  ในการนี้ ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้ผู้อำนวยการแต่ละกอง 
 ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแต่ละกองด้วย ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา  ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน,  
ปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี , คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 
  ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา 

แต่ทางกองการศึกษายังไม่มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 4 รายการ  ดังนี้  

   รายการที่ 1 โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
   หมวดครุภัณฑ์    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000.00 บาท    (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม  2564  
ข้อ 6 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย กว่า 4 GHz จำนวน 
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000     Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  

   
รายการที่ 2 โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
  หมวดครุภัณฑ์     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  
    - เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ราคา 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564 ข้อ 
42 
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   คุณลักษณะพื้นฐาน  
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ  5 
ภาพ ต่อนาที (ipm)  

    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 

รายการที่ 3 โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับหัวหน้า จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000.00 บาท 
 (ห้าพันบาทถ้วน)  ราคากลางตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตาฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะ ดังนี้ 

   - ทำจากไม้ มีความหมาย รองรับน้ำหนักได้ดี 
   - มีช่องเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจล็อค  
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 160x70x70 เซนติเมตร 
 
   รายการที่ 4  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน 

    - เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,400.00 บาท รวมเป็นเงิน 
 4,800.- บาท  ราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ 

   คุณลักษณะ ดังนี้ 
   - แบบเบาะหนัง   

- มีพนักพิง   
 - มีท้าวแขน 2 ข้าง 
 - ระบบโช๊คแก๊ส  ปรับระดับสูง - ต่ำได้ 

   - ขาเหล็ก มีล้อ  
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 73 x 114 เซนติเมตร 
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โอนลดจาก 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดำเนินงาน       หมวดค่าใช้สอย 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการการ
แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบลเหมืองจี้  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนเยาวชนตำบลเหมืองจี ้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเตรียมสนาม  แข่งขัน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม 
ค่าอุปกรณ์ ค่าเงินหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  ตั้งไว้ 100,000.00 บาท คงเหลือ 
80,000.00 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  30,800.00 บาท  คงเหลือหลังโอน  49,200.00 บาท 

นายจำรัส    กันทะวัง มีท่านใดสงสัยจะสอบถาม หรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ของกองการศึกษา  ตามที่ท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจง  
จำนวน 5 รายการ  โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปจะเป็นการเสนอโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณะสุขฯ จำนวน  2 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ  ครับ 
นางสาวพันธญาณี  ไชยแก้ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมือจี้ ,ท่านนายกเทศมนตรี 
รก.ผอ.กองสาธารณะสุขฯ   และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ค่ะ  ด้วยทางกองสาธารณะสุขฯ มีความประสงค์ที่จะขอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 2 รายการ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ในสำนักงาน ได้ตกรุ่น ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ประกอบกับต้องใช้จัดเก็บข้อมูล 
จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  ดังนั้น กองสาธารณะสุขฯ จึงขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
จำนวน 2 รายการ  ดังนี้ 

   รายการที่ 1 โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
   งบลงทุน       หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 
 19 นิ้ว)  ราคา 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30  
ธันวาคม 2564 ข้อ 18 

   คุณลักษณะพื้นฐาน  
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน 

(16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ ่มส ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช ้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
4.3 GHz จำนวน  1 หน่วย  

   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
   เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
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   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) 

เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) 
มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 

    - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 

    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
    ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  

 
   รายการที่ 2  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   แผนสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
   งบลงทุน     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

 - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,400.- บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2564 ข้อ 62 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
   - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1 
   โอนลดจาก 
   แผนงานสาธารณสุขฃ   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
   งบบุคลากร    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
   ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข จำนวน 4 
อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนระดับและปรับเงินเพ่ิมเติม ๆ ฯลฯ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
โดยคำนวณตั ้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน   ตั ้งไว้ 1,266,600.00 บาท   คงเหลือ ก่อนโอน  
997,160.00 บาท  ขอโอนลดครั้งนี ้ 32,500.00 บาท  คงเหลือหลังโอน 964,660.00 บาท 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดสงสัย  จะสอบถาม  หรือไม่   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณะสุขฯ  จำนวน 2 รายการ ตามท่ีทาง รก.ผอ. 
   สาธารณะสุขฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ  ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
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นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง  ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเฉลิมพล  เตชะพี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ,  
ผู้อำนวยการกองคลัง ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ 
       สำหรับกองคลัง มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 

เนื่องจาก โต๊ะ, เก้าอี้ ของเจ้าหน้าที่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง เพื่อเตรียมพร้อมในการต่อเติมห้องทำงานของกองคลัง เพราะเครื่องปรับอากาศ  ที่ใช้อยู่สภาพ
เก่าและชำรุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ  ดังนี้ 

รายการที่ 1 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง    งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์            ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,400.00 บาท  
รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท  ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
คุณลักษณะมาตราฐาน  ดังนี้ 

    - แบบเบาะหนัง  
 - มีพนักพิง    

 - มีท้าวแขน 2 ข้าง   
 - ปรับระดับระบบโช๊คแก๊ส  
 - ปรับระดับสูง-ต่ำได้    
 - ขาเหล็ก มีล้อ 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) x 73 (D) x 114 (H) 

รายการที่ 2 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง    งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์            ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000.00 บาท รวมเป็นเงิน  
15,000.00 บาท  ราคาตามท้องตลาด เนื ่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
คุณลักษณะดังนี้ 

   - ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี 
   - มีช่องเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจล็อค ซ้าย-ขวา 
   - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 70 x 70 เซนติเมตร  

รายการที่ 3 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง    งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์            ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000  
บีทียู  จำนวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 37,900.00 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 24 ข้อ 10.6.4  
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คุณลักษณะ  ดังนี้ 
  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
  - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิด 24,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
โอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง         งบดำเนินงาน 

  หมวดค่าใช้สอย            ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อยู่ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทร่ายจ่ายนี้   ตั้งไว้   100,000.00 บาท 
คงเหลือ 91,825.00 บาท  ขออนุมัต ิโอนลด   45,900.00 บาท  เหลืองบประมาณอยู่    
26,925.00 บาท    

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดสงสัย  จะสอบถาม  หรือไม่   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบอนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองคลัง   จำนวน 2 รายการ ตามที่ทาง ผอ.กองคลัง 
   ได้เสนอ โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ  ด้วยครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณัฐวุฒิ  หล่อธาน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ , คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ 
   สำหรับกองช่าง มีความประสงค์ที่จะขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ และ 

จะขอชี้แจงทีละรายการให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ดังนี้ ครับ 
รายการที่ 1 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน   งบเงินอุดหนุน  
หมวด  เงินอุดหนุน            ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  จำนวน 2 จุด ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง รายละเอียดดังนี้  

1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปซ 59196 ลงวันที่ 
21 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ 
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านห้วยส้ม      (ไร่อ้อย) หมู่ที่ 5 
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  เป็นเงิน 32,217.00 บาท   

2. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปซ 59200  ลงวันที่ 
21 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านป่าตัน (ซอย 1) หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน  เป็นเงิน 25,213.00 บาท   
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    เป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ 57,430.00 บาท (ห้าหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

โอนลดจาก 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

     -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7  
บ้านห้วยส้ม (ไร่อ้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร    ตั้งไว้   
83,400.00 บาท   คงเหลือ 83,400.00 บาท  ขออนุมัติโอนลด 57,430.00 บาท คงเหลือ
งบประมาณอยู่  25,970 บาท  
 

   รายการที่ 2 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง    งบลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์    ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2×36 วัตต์ ตามแบบมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 10 ชุด ๆละ 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.00 บาท  
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ดังนี้  
1.สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านห้วยส้ม (ไร่อ้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน จำนวน 2 ชุด  เป็นเงิน 5,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
2. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 (ซอย 1) ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
3. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเชตวัน (เขต 2) หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
4. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านเชตวัน (เขต 7) หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
5. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านหมูเปิ้ง (ซอย 12)  หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 7,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
6. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าตึง (เขต 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
7. สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านป่าตึง (เขต 4) หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน 
 จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

    

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

     -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)   สายหมู่ที่ 5  เชื่อมหมู่ที่ 7  
บ้านห้วยส้ม (ไร่อ้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร  ตั้งไว้ 
83,400.00 บาท คงเหลือ 25,970.00 บาท ขออนุมัติโอนลด 25,000.00 บาท  คงเหลือ
งบประมาณอยู่  970.00 บาท  
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รายการที่ 3  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน   หมวด  ค่าครุภัณฑ์     ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 
1. เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆละ 2,400.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,200.00 บาท (ราคาตาม

ท้องตลาด) เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 คุณลักษณะ ดังนี้ 
- แบบเบาะหนัง 
- มีพนักพิง 
- มีท้าวแขน 2 ข้าง 
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 
- ขาเหล็ก มีล้อ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) × 73 (D) × 114 (H) 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา     งบบุคลากร    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 6 อัตรา และปรับเพ่ิม
ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ฯลฯ ตั้งไว้   1,863,705.00 
บาท  คงเหลือ 1 ,527,025.00 บาท  ขออนุมัต ิโอนลด 156 ,600.00 บาท คงเหลือ
งบประมาณอยู่  1,370,425.00  

2. เก้าอี ้สำหรับผู ้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 ตัวๆละ 3 ,000.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 
3,000.00 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 
2564  
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- แบบเบาะหนัง 
- มีพนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศีรษะ 
- มีท้าวแขน 2 ข้าง 
- ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 
- ขาเหล็ก มีล้อ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) × 73 (D) × 114 (H) 
- ปรับความยืดหยุ่นของพนักพิงได้ด้วยลูกบิดใต้ที่นั่ง 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา      งบบุคลากร    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 6 อัตรา และปรับ
เพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ฯลฯ         
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ต ั ้ งไว ้  1 ,863,705.00 บาท  คงเหล ือ 1 ,527 ,025.00 บาท  ขออน ุม ัต ิ โอนลด 
156,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณอยู่  1,370,425.00 บาท  
 

รายการที่ 4 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา งบลงทุน   หมวด  ค่าครุภัณฑ์   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,200.00 
บาท ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 หน้า 24 ข้อ 10.6.2 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา       งบบุคลากร    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 6 อัตรา และปรับ
เพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ฯลฯ         
ตั ้งไว ้   1 ,863,705.00 บาท  คงเหลือ 1 ,527 ,025.00 บาท  ขออนุม ัต ิโอนลด 
156,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณอยู่  1,370,425.00 บาท 
  

รายการที่ 5 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน 
หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเริ ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ซอย 6         ถึง
ระยะทาง 33 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร         บ้านเหมือง
จี้หลวง หมู่ 1 ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร งบประมาณ 57 ,200.00 บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
เป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ 57,200.00 บาท (ห้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา     งบบุคลากร    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 6 อัตรา และปรับ
เพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ฯลฯ         
ต ั ้ งไว ้  1 ,863,705.00 บาท  คงเหล ือ 1 ,527 ,025.00 บาท  ขออน ุม ัต ิ โอนลด 
156,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณอยู่  1,370,425.00  
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รายการที่ 6 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง    งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

- โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ซอย 3 รื่น
จิตมาลาจร ถึงระยะทาง 30.00 เมตร บ้านเหมืองจี้ใหม่ หมู่ 8 ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 42,000.00 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบล
เหมืองจี้  เป็นเงินโอนตั้งรายการใหม่ 42,000.00 บาท 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และการโยธา     งบบุคลากร    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จำนวน 6 อัตรา และปรับ
เพ่ิมตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ฯลฯ         
ตั ้งไว ้  1 ,863,705.00 บาท  คงเหลือ 1 ,527 ,025.00 บาท  ขออนุม ัต ิโอนลด 
156,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณอยู่  1,370,425.00 บาท  

 
นายจำรัส  กันทะวัง  มีท่านใดสงสัย  จะสอบถาม  หรือไม่   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง   จำนวน 5 รายการ  
    ตามท่ีทาง ผอ.กองช่างได้เสนอ โปรดยกมือขึ้นเหนือศรีษะ  ด้วยครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 
 
นายจำรัส  กันทะวัง  ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัย อยากจะติดตามโครงการฯ ต่าง ๆ อีกหรือไม ่
นายนิรันดร   จิตรา  ผมขอสอบถามเรื่องเก้าอ้ี ที่ได้อนุมัติจัดซื้อไปแล้ว 13 ตัว ว่าได้จัดซื้อมาหรือยัง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ถ้าซื้อมาแล้วได้เอาไปใช้ที่ไหน ครับ 
นายจำรัส   กันทะวัง  ขอให้ทางท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ผมขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายเฉลิมพล   เตชะพี  ทางเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ  
ผู้อำนวยการกองคลัง   
นายนิรันดร  จิตรา  เรื่องของการจัดซื้อเก้าอ้ี 13 ตัว ทางสภาเป็นผู้เสนอกับท่านปลัดให้จัดซื้อไว้ใช้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในห้องสภาฯ แต่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงในที่ประชุมที่ผ่านมาว่า เก้าอ้ีห้องประชุม 

สภาไม่ได้จำหน่าย จึงตั้งไว้ใช้ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์แทน แต่เมื่อมีการ จัดซื้อเรียน
ร้อยแล้ว ก็ควรเก็บไว้ในห้องประชุมสภาฯ สภาไม่เคยที่จะไม่อนุมัติในการจัดซื้ออะไรสักอย่าง 
แต่เมื่อทางสภาเป็นผู้เสนอซื้อ ก็ควรที่จะต้องมาใช้ในห้องสภาฯ 
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นายจำรัส   กันทะวัง  ใครจะเป็นผู้ชี้แจง เรื่องของเก้าอ้ี 13  ตัว  ตามท่ีท่าน สท. นิรันดร  จิตรา สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  ชี้แจง ด้วยครับ 
นางสาวภุมรี   จี้อินทร์  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ตอนที่ขอเสนออนุมัติ  
หัวหน้าสำนักปลัด  สำนักปลัดเป็นผู้เสนอจัดซื้อ เพ่ือใช้ในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ทางสภาได้ 
    จัดซื้อไปแล้ว 2 ครั้ง  จัดซื้อโต๊ะท่ีเป็นรูปตัว L  และเก้าอ้ี สมัยปลัดสายสมร เป็นชุด 
    เดียวกัน  ทางสำนักปลัด เห็นว่าห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์จะต้องใช้ต้อนรับ 

และผู้มาใช้ห้องประชุม จึงได้นำเก้าอี้มาใช้ในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์       ห้อง
ประชุมสภาคับแคบ จึงได้นำเก้าอ้ีแบบเล็กมาให้ใช้ เพ่ือความเหมาะสมกับห้องสภา  หากทาง
สภาจะให้เก้าอ้ี 13 ตัว ที่ซื้อมาใหม่มาใช้ในห้องประชุม ก็จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ที่
นำไปใช้ในห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ก็เห็นว่าห้องสภานาน ๆจะใช้ แต่หากเป็นความ
ประสงค์ของสภาฯ ก็จะดำเนินการนำมาไว้ในห้องสภาฯ ให้ค่ะ 

นายนิรันดร  จิตรา  ตอนนั้น ทำไม ไม่ว่าแบบนี้ หากจะนำไปใช้ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ก็ต้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จัดซื้อ จำนวน 40 – 50 ตัว ถึงจะเพียงพอ แต่เก้าอ้ี 13 ตัว ทางสภาเป็นผู้เสนอ 
    ให้ซื้อไว้ใช้ในห้องกิจการสภาฯ เป็นแบบนี้ก็ถือว่าไม่ให้เกียรติกัน สภาฯคงใช้อีกไม่ก่ีปี 
    ก็หมดวาระแล้ว จึงขอความยุติธรรมด้วย จึงขอให้ทางสำนักปลัด  ได้นำเก้าอ้ี 13 ตัว 
    มาเก็บในห้องกิจการสภาฯ เ 
นายจำรัส  กันทะวัง  มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม  อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล เพราะขณะนี้เวลา 17.30 น. หากท่านไม่มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอปิดการประชุม

สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี         พ.ศ. 2565 
ขอขอบคุณทุกท่าน ครับ 
 
 

 
 

 
ปิดการประชุมเวลา  17.30 น. 
 

        ลงชื่อ             ผู้จดบันทึก 
                (นายธีระศักดิ์  จันทร์ภิรมย์) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  ............15  มีนาคม  2565......................................................... 
 
 

             ลงชื่อ         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ) 
   
     ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายปริญญา   ศรีวชิัย)  
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางศรีเรือน   มาละแซม) 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายวัชรพงษ์   รินรา)  
 
     ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
             (นางอุตสาห์   ยุปาระมี) 

 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่................................................................. 

 
 
              ลงชื่อ       ประธานสภา/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายจำรัส  กันทะวัง) 
 

 
 
 
 
 

 

  

 


